

Cách chọn mua tủ bếp gỗ xoan đào chất lượng nhất

Tủ bếp gỗ xoan đào là một trong những sản phẩm tủ bếp gỗ tự nhiên được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn khi có nhu cầu thiết kế và thi công phòng bếp gia đình. Tủ bếp gỗ xoan đào được yêu thích lựa chọn hơn cả không chỉ bởi mẫu mã đa dạng, đẹp mắt, vân gỗ sắc nét, màu sắc gỗ tự nhiên mà còn bởi điều quan trọng nhất là độ bền.

- [Tủ bếp gỗ Cẩm Xe](#)
- [Tủ bếp gỗ xoan đào](#)
- [Tủ bếp gỗ sồi](#)

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều cửa hàng bày bán các loại tủ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bên cạnh các loại tủ bếp gỗ xoan đào chính hãng. Vậy, làm sao để có cách chọn mua tủ bếp gỗ xoan đào chất lượng nhất? Sau đây, nội thất Minh Khôi sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về tủ bếp gỗ xoan đào cũng như một số mẹo vặt dành cho bạn khi muốn sở hữu một chiếc tủ bếp gỗ xoan đào đảm bảo chất lượng nhất!

Đặc điểm gỗ xoan đào

Đây là một loại gỗ của Việt Nam, thường được trồng nhiều ở Ninh Thuận và Bình Thuận với thời gian tự nhiên để được thu hoạch là 6 năm.

Đặc điểm của gỗ xoan đào là có màu hồng nhạt, gỗ khá mịn và nặng hơn nhiều so với các loại gỗ khác. Vân gỗ đều, thịt gỗ chắc và cứng, đặc biệt có khả năng chịu lực khá tốt. Gỗ xoan đào có đường vòng theo năm tuổi nên rất dễ nhận ra và không lẫn vào các loại gỗ khác được.

Tuy nhiên, khi thành sản phẩm tủ bếp gỗ xoan đào hoàn chỉnh thì khó nhận biết do màu sơn đã được phun lên, vì thế để đảm bảo thì nên mua sản phẩm trước khi phun sơn để tránh nhầm lẫn với sản phẩm kém chất lượng.

Ưu điểm của tủ bếp gỗ xoan đào

Tủ bếp gỗ xoan đào có khả năng chống nước khá cao, hoàn toàn không bị cong vênh hay nứt, co ngót qua thời gian sử dụng. Ngoài ra, tủ bếp gỗ xoan đào có khả năng chống sâu, mối mọt thông thường khá tốt, đặc biệt là phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam.

Với công nghệ xử lý hiện đại, tủ bếp gỗ xoan đào chất lượng phải đảm bảo quy trình sản xuất cẩn thận và kỹ lưỡng với công đoạn tẩm sấy, thi công tốt nhất.

Giá của tủ bếp gỗ xoan đào tự nhiên

So với các loại gỗ khác, tủ bếp gỗ xoan đào là sản phẩm có giá khá rẻ so với các loại tủ bếp khác. Và tùy theo kích thước cũng như mẫu mã, tủ bếp gỗ xoan đào có nhiều mức giá khác nhau cho khách hàng nhiều hơn những sự lựa chọn. [GIƯỜNG NGỦ](#)

[SOFA](#)

TỦ QUẦN ÁO

BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH

BỘ BÀN ĂN

NỘI THẤT GỖ PHÒNG KHÁCH

TỦ BẾP GỖ

BỘ PHÒNG NGỦ

TỦ ĐẦU GIƯỜNG

Mức giá tối thiểu của tủ bếp gỗ xoan đào tự nhiên là từ 3.800.000đ/mét dài trở lên. Theo nhu cầu, sở thích, tính cách, kích thước không gian bếp... mà bạn lựa chọn cho mình tủ bếp gỗ xoan đào hợp lý nhất nhé!